



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๖๒๘๔

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการ-  
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  
และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร  
ข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

*๑ ๖*

(นางสาววรรณุช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insars. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง  
วัด ธัม ยามเวียงรอด เมืองหลวงของประเทศไทย



คิดค้นทำโดยระบบคอมพิวเตอร์ ได้ที่ [www.pr.bangkok.com](http://www.pr.bangkok.com) [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th) [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

## ฉบับที่ 236/2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563

### ข่าวผู้บริหาร

- ☛ กทม. สั่งปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 437 โรงเรียน ถึง 3 ม.ค. 64 ป้องกันและควบคุมโควิด-19
- ☛ กทม. จับมือภาคีเครือข่าย ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ให้วัดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ☛ สำรวจพื้นที่เตรียมก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทวีวัฒนา
- ☛ อบรมบุคลากรทางการแพทย์ สร้างความมั่นใจป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ

### ข่าวสำนักงานเขต

- ☛ มินบุรีตั้งศูนย์อำนวยการร่วมเฉพาะกิจช่วงเทศกาลปีใหม่
- ☛ หนองแขมตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน
- ☛ ประเวศทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- ☛ วังทองหลางและห้วยขวางกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ☛ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☛ หนองแขมจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี 2564

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน จดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปต่างพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล ให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

## ข่าวผู้บริหาร

**กทม. สั่งปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 437 โรงเรียน ถึง 3 ม.ค. 64 ป้องกันและควบคุมโควิด-19**

(23 ธ.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 102/2563 โดย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.กทม. เป็นประธานการประชุม นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทน บชน. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ร.ต.อ.พงศ์กร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร แถลงภายหลังการประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโดยได้ดำเนินการ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำหนดให้สถานบริการ สถานบันเทิง สามารถจำหน่ายอาหารได้ โดยให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลของผู้ใช้บริการ แต่ห้ามมีการเต้นรำ ส่วนตลาด ตลาดน้ำ ตลาดนัด ให้จัดทางเข้า-ออก ทางเดียว โดยให้มีการคัดกรองอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย ห้ามมิให้นั่งรวมกลุ่ม สำหรับศาสนสถานให้ปฏิบัติตามมติของมหาเถรสมาคม ประกาศจุฬาราชมนตรี หรือแนวทางการปฏิบัติของคริสตศาสนิกชน หรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของศาสนาต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ประชาชน ผู้ประกอบการสามารถติดตามแนวทางการปฏิบัติของประกาศกรุงเทพมหานครได้จากเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร และขอให้สถานประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 2. ด้านการค้นหากลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อ กรุงเทพมหานครจะเร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าวในตลาดทั้ง 472 แห่ง สถานประกอบการ โรงงาน ไซต์งานก่อสร้าง และสถานที่เสี่ยงต่างๆ ให้แล้วเสร็จครบถ้วนโดยเร็วที่สุด 3. ด้านการขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น งานฉลองเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น หากมีความจำเป็นต้องจัดและมีคนร่วมงานมากกว่า 300 คน จะต้องขออนุญาตสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยต้องเสนอแผนป้องกันการแพร่ระบาดด้วย หากการจัดงานมีผู้ร่วมงานน้อยกว่า 300 คน ผู้จัดงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และจะต้องดูแลให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดด้วย

โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ก่อนการประชุม ศบค.กทม. ในวันนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เชิญคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จากหลายสถาบันการศึกษาทางด้านการศึกษาทางด้านการแพทย์ มาร่วมหารือเพื่อขอคำแนะนำในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยที่ประชุมคณบดีฯ ได้แนะนำให้กรุงเทพมหานครพิจารณาให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนโดยตรงทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ซึ่งกรุงเทพมหานครจะมีหนังสือสั่งการหน่วยงานในสังกัดในเร็ววันนี้ และขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พิจารณาให้บุคลากรในหน่วยงานทำงานจากที่บ้านด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ คณบดีฯ ยังได้ขอให้กรุงเทพมหานครหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราวโดยให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่ง ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวโรงเรียนในสังกัดตั้งแต่พรุ่งนี้ (24 ธ.ค. 63) จนถึงวันที่ 3 ม.ค. 64 และเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่ 4 ม.ค. 64 อย่างไรก็ตามหากมีการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครจะแจ้งให้ทราบต่อไป

(ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

**กทม. จับมือภาคีเครือข่าย ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ให้วัดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์**

(23 ธ.ค. 63) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการแถลงข่าว การดูแลสุขภาพพระสงฆ์และการส่งเสริมพื้นที่วัดปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมี พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายสงฆ์ นพ.ชินโรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.วิระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ กรมควบคุมโรค และ นพ.ธานี จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 โดยจัดอบรมพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก จำนวน 762 รูป เพื่อให้พระสงฆ์สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง และให้คำแนะนำหรือดูแลสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนได้ ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาสุขภาพในชุมชน สำหรับในปี 2563 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติวัดปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม ให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกับวัดทั่วประเทศ พร้อมจัดทำแบบการขอใช้พื้นที่วัดในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาจัดงานและจัดกิจกรรมให้ปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในวัด

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวว่า การแถลงข่าวในวันนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ สปสช.เขต 13 กทม. และพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ กรมสรรพสามิต กรมประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สสส. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สมาพันธ์ เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ทั้งสุขภาพจิต สุขภาพกาย และดูแลพื้นที่วัดให้ปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย ให้พระภิกษุสงฆ์ลดการสูบบุหรี่ ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มีส่วนร่วมทั้งในการทำบุญถวายภัตตาหาร เครื่องใช้แด่พระสงฆ์ การจัดงานพิธีกรรม และกิจการงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัดให้คำนึงถึงสุขภาพพระสงฆ์ และความเหมาะสมในการใช้พื้นที่วัด ให้วัดมีการจัดสถานที่ไม่เอื้อต่อผู้ที่สูบบุหรี่ นอกจากนี้ทุกวัดในพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีแบบฟอร์มการขออนุญาตให้พื้นที่วัดในการจัดงานโดยจะระบุว่าไม่ให้มีการขายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่วัด ซึ่งต่อไปจะไม่มีภาพการสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภายในวัด เบื้องต้นอยากให้ผู้ที่จะเข้าไปใช้พื้นที่วัดเกิดความละอายและไม่กระทำ แต่หากยังพบผู้ที่ฝ่าฝืนซึ่งถือว่ามีผิดตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการต่อไป

(พัทธนันท์...สปส./ปชส.สนอ. รายงาน)

### สำรวจพื้นที่เตรียมก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทวีวัฒนา

(23 ธ.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพที่ดินที่ได้รับบริจาคเพื่อก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตทวีวัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ ซอยทวีวัฒนา 15/2 ถนนเลียบบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้รับมอบที่ดินบริจาคในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 2 แปลงติดกัน รวมพื้นที่ 2 ไร่ จากนายวิรินทร์ เขียวสะอาด นายจักรกริณี เขียวสะอาด นางสาวนัทธ์หทัย อีอนอก และนางสาวเบญจมา อีอนอก ผู้ประสงค์ร่วมบริจาคที่ดินดังกล่าวให้กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.63 โดยกรุงเทพมหานครจะนำที่ดินไปใช้ในการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทวีวัฒนา ทั้งนี้ ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดลิ่งชัน ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่แขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา รวมพื้นที่รับผิดชอบ 50 ตารางกิโลเมตร แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดังกล่าว มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 5 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งห่างไกลจากพื้นที่ปฏิบัติงานกว่า 5 กิโลเมตร ทำให้ประสบปัญหาอุปสรรคทั้งด้านการเดินทาง ปัญหาการจราจร และการปฏิบัติงานจากที่ทำการปัจจุบันเพื่อเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ ดังนั้นหากมีสถานีดับเพลิงตั้งอยู่ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ จะทำให้ความสะดวกและสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ อย่างไรก็ตามการหาสถานที่ตั้งที่ทำการแห่งใหม่นั้น มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินซึ่งมีราคาแพง อีกทั้งจะต้องมีขนาดพื้นที่เหมาะสมสำหรับจอดรถดับเพลิงและรถกู้ภัยขนาดใหญ่สำหรับการที่มีผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 2 ไร่ ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา เพื่อให้กรุงเทพมหานครใช้ในการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในครั้งนี้ จึงสอดคล้องกับนโยบาย “ผลักดันทันที แก้ไขทันที (NOW)” ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเป้าหมายที่จะก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกมุมเมืองทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุสาธารณภัย ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มเติม เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย ตามนโยบายเร่งด่วน “ผลักดันทันที แก้ไขทันที (NOW)” ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการเพิ่มจำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยให้ครอบคลุมทุกมุมเมือง สอดคล้องกับขนาดพื้นที่และชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในกรณีที่เกิดอัคคีภัยหรือสาธารณภัย ได้อย่างรวดเร็ว ทันทีทั้งนี้ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้การปฏิบัติงานดับเพลิงเป็นไปตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ทันที ลดการสูญเสีย สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

### **อบรมบุคลากรทางการแพทย์ สร้างความมั่นใจป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ**

(23 ธ.ค. 63) เวลา 09.00 น. นางวันทนี วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมทางวิชาการ ความร่วมมือระหว่างสำนักงานการแพทย์และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เรื่องการป้องกันการติดเชื้อในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานการแพทย์ ผู้บริหารสมาคมโรงพยาบาลเอกชน บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทเวศร์วงศ์วัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

จากสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งมีหลายประเทศได้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง บางประเทศมีการระบาดในระลอก 2 สำหรับประเทศไทย มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการแพทย์จึงร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จัดการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมและเฝ้าระวังการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตัวตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการควบคุมป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างถูกต้องและปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดสำนักงานการแพทย์และโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 300 คน สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจากนายแพทย์วรมันต์ ไชยดาบ และทีมพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN) จากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลตากสิน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากการพบบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก หรือ ASQ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ล่าสุด จำนวน 7 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธ.ค.63) ทำให้กรุงเทพมหานครมีความจำเป็นต้องทบทวนมาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การควบคุมป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่างๆ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์จะต้องมีความตระหนักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปตรวจประเมินคัดกรองหรือรักษาผู้ป่วยจะต้องมีความเข้มงวดเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายก่อนเข้าไปตรวจเยี่ยมหรือทำหัตถการ รวมถึงกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและวิธีการให้บริการผู้ป่วยโดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสัมผัสกับผู้ป่วยน้อยที่สุด โดยอาจจะใช้ระบบการสื่อสารทางไกล เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลประชาชน รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

----- (อรรถชญาน...สปส. รายงาน)

**มีนบุรีตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกกิจช่วงเทศกาลปีใหม่**

นายไพโรจน์ จันทร์อด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เพื่อเตรียมการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เขตฯ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สำนักงานเขตมีนบุรี และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนสำนักงานเขตมีนบุรี (ศปถ.เขตมีนบุรี) พร้อมจัดตั้งจุดตรวจความปลอดภัยและความมั่นคงในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณสี่แยกเมืองมีน และแยกร่มเกล้า-รามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ พร้อม อปพร.เขตมีนบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีดับเพลิง อาสาสมัครกู้ภัย และสถานพยาบาลในพื้นที่ ร่วมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่เดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2564 นี้ ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถโทรศัพท์แจ้งห้องเวรวิทยุ สำนักงานเขตมีนบุรี โทร. 0 2914 5838 สถานีดับเพลิง และกู้ภัยบางชั้น สายด่วน 199 หรือโทร. 0 2517 2920 และ สน.มีนบุรี โทร. 0 2540 7311-3

(ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

**หนองแขมตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน**

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ลงพื้นที่ตรวจมิวจราจร บาดวิถี ผ่าท่อ ตะแกรง ท่อระบายน้ำ สาธารณูปโภค สิ่งสาธารณณะอื่นๆ ต้นไม้ ป้ายต่างๆ ของทางราชการ ขยะและซากกรรต พื้นที่รกร้าง พื้นที่ว่าง รวมทั้ง สาธารณูปโภคของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม อำนวยความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ วันที่ 28 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ช.เพชรเกษม 106 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2421 0939 ต่อ 7341

(สุณิศา...เขตหนองแขม รายงาน)

**ประเวศทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และ ฝังพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 25 ธ.ค. 63 ณ ชุมชนหลัง สน.ประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฝังพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**วังทองหลางและห้วยขวางกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย**

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม้ใช้แล้ว และ เครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้ บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

**เขตวังทองหลาง** วันที่ 27 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ช.ลาดพร้าว 102 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

**เขตห้วยขวาง** วันที่ 27 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ช.20 มิถุนา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2275 6786 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

(ปชส...เขต รายงาน)

**หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

**เขตมีนบุรี** วันที่ 30 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มัสยิดอัสดีกัว ถ.ร่มเกล้า

**เขตวังทองหลาง** วันที่ 27 ธ.ค. 63 บริเวณ ซ.รามคำแหง 43/1 ซ.อินทราภรณ์ ซ.ลาดพร้าว 80, 101 และเกาะกลาง  
ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วันที่ 28 ธ.ค. 63 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 71, 89-99 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

**เขตหนองแขม** วันที่ 29 ธ.ค. 63 เวลา 15.00-18.00 น. ณ วัดวงษ์ลาภาราม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

**เขตประเวศ** วันที่ 25 ธ.ค. 63 ณ มัสยิดนุรุสอียาอะห์ (สุเหร่าปิงหนองบอน) ถ.อ่อนนุช บริเวณสะพานลอยผาสุก สายโทรศัพท์ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 แยก 18 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.55 แยก 3 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าสามแยก พัฒนาการตัดใหม่ ถึงร้านก๊วยพระรามเก้า ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.16 ถนนคูขุนานกาญจนภิเษก ตั้งแต่หน้าหน้าหมู่บ้านชวนชื่น ถึงหมู่บ้านแกรนด์โมนาโค และถนนคูขุนานมอเดิร์นเวย์ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าวาร์พอดเรลลิง สถานีทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

(ปชส...เขต รายงาน)

**หนองแขมจัดเก็บภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี 2564**

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. เปิดเผยถึงการชำระเงินค่าภาษี ประจำปีภาษี พ.ศ. 2564 ว่า ภาษีโรงเรียนและที่ดิน ให้เจ้าของโรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ต้องชำระเงินค่าภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง การประเมิน ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ) ณ สำนักงานเขตซึ่งป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ ส่วนป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะที่ต้องเสียภาษี ให้ยื่น ณ สำนักงานเขตซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะได้กระทำในท้องที่นั้น ภายในเดือน มี.ค. 64 และชำระเงินค่าภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

สำหรับป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงภายหลังเดือน มี.ค. 64 หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายบางส่วน เป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตั้งตั้ง หรือแสดง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายแล้วแต่กรณี อัตราภาษีป้าย ปี 2564 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 อัตรา บาท/500 ตารางเซนติเมตร อัตราภาษีป้ายขั้นต่ำ 200 บาท ประเภท 1 อักษรไทยล้วน (ก) ข้อความเคลื่อนที่/ เปลี่ยนได้ 10 บาท (ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่/เปลี่ยนไม่ได้ 5 บาท ประเภท 2 อักษรไทยปนกับต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น (ก) ข้อความเคลื่อนที่/เปลี่ยนได้ 52 บาท (ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่/เปลี่ยนไม่ได้ 26 บาท ประเภท 3 ไม่มีอักษรไทย/อักษรไทยอยู่ใต้/ต่ำกว่า ต่างประเทศ (ก) ข้อความเคลื่อนที่/เปลี่ยนได้ 52 บาท (ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่/เปลี่ยนไม่ได้ 50 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดิน ชำระเงินค่าภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุดต้องชำระเงินค่าภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน ภายในเดือน เม.ย. 64 ณ สำนักงานเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดของผู้มีหน้าที่เสียภาษีตั้งอยู่ หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือแอปพลิเคชันของธนาคารทุกธนาคาร การชำระเงินค่าภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ใช้ชำระ ณ สำนักงานเขต ทุกสำนักงานเขต หรือจุดบริการด่วนมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 หรือส่งรษณีย์ ตู้แลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่ ธนาคารรับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยสั่งจ่ายในนามกรุงเทพมหานคร หรือชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยใช้แบบใบนำการชำระภาษี กรุงเทพมหานคร พร้อมใบแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรียนและที่ดิน (ภ.ร.ด.8) หรือหนังสือแจ้งการประเมิน ภาษีป้าย (ภ.ป.3) หรือหนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.9) หรือตู้ ATM กรุงไทย หรือผ่านระบบ INTERNET KTB ONLINE หรือชำระด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคาร หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือแอปพลิเคชันของธนาคารทุกธนาคาร กรณีมีข้อสงสัย ประการใด สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตหนองแขม โทร. 0 2421 3991, 0 2444 0505 และกองรายได้ สำนักงานการคลัง โทร. 0 2226 6220, 0 2226 6221, 0 2224 8265 และ 0 2222 4304

(สุณิศา...เขตหนองแขม รายงาน)